



ประกาศจังหวัดมหาสารคาม

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
เพื่อแต่งตั้งเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) จังหวัดมหาสารคาม

.....

ตามประกาศจังหวัดมหาสารคาม ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) New Gen โดยสมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม นั้น

บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบ จำนวนทั้งสิ้น ๓ ราย โดยเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศฯ จำนวน ๓ ราย เพื่อให้การดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) New Gen จังหวัดมหาสารคาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด อาศัยประกาศจังหวัดมหาสารคาม ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) New Gen จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) New Gen ดังต่อไปนี้

(ก) รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) New Gen จำนวนทั้งสิ้น ๓ ราย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบดังกล่าวจังหวัดมหาสารคาม ได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้มีสิทธิ์สอบได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้ามและมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ทั้งนี้ หากปรากฏภายหลังว่าผู้มีสิทธิ์สอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบจังหวัดมหาสารคาม จะถือว่าผู้มีสิทธิ์สอบรายนั้นเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์สมัครสอบมาตั้งแต่ต้น

(ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

๑. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) New Gen เข้าสอบแข่งขันเพื่อสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ในวันเสาร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๑๐๖ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.	รายงานตัว
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.	ชี้แจงแนวทาง/ระเบียบการสอบ
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)

(ค) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

- ผู้เข้ารับการสอบแข่งขันต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม ดังนี้
สุภาพสตรี : สวมเสื้อคอปก กระโปรง หรือกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือรัดส้น
สุภาพบุรุษ : สวมเสื้อคอปก กางเกงแบบสุภาพ สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น

๒. สิ่งที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)

- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจน

๓. หากผู้ใดไม่มีรายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หรือปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบ รายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ตามประกาศฉบับนี้ ก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) New Gen จังหวัดมหาสารคาม

๔. ปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ โดยเคร่งครัด

๕. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และห้องสอบ และจะต้องเข้าห้องสอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้เท่านั้น

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และวิธีการตามประกาศนี้ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)

(ง) การประกาศผลการสอบแข่งขัน

จังหวัดมหาสารคาม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อขึ้นบัญชีนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) New Gen จังหวัดมหาสารคาม ภายในวันจันทร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม และทางเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม <http://mahasarakham.cdd.go.th/>

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔


(นายบุญโฮม งามเลิศ)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

บัญชีรายชื่อ และเลขประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกสอบภาคความเหมาะสม
กับตำแหน่ง(สัมภาระณ์) นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) New Gen จังหวัดมหาสารคาม
(แนบท้ายประกาศจังหวัดมหาสารคาม ลงวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔)

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๐๑	น.ส. เมธาวี สมศรี	
๐๐๒	น.ส. ชฎาพร เดชยศดี	
๐๐๓	น.ส. สุกานดา ยอดศิริ	

